

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026, là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại đối với Đảng và đất nước. Đại hội tiến hành tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 05 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo và bầu Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị, từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2025 sẽ diễn ra Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, toàn diện, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, và cũng là thời điểm Học viện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025-2030. Từ thời điểm hiện nay đến thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tập trung quyết tâm chính trị cao để hoàn thành một số chủ trương lớn của Đảng, chuẩn bị những điều kiện quan trọng cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình trỗi dậy của đất nước và dân tộc.

Để kịp thời định hướng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, nhất trí trong nhận thức và hành động toàn hệ thống Học viện, tạo sức lan tỏa trong hệ thống chính trị và xã hội, Đảng ủy Học viện ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

1. Công tác tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025 - 2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể học viên, sinh viên trong hệ thống

Học viện nhận thức sâu sắc hơn về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng. Đồng thời cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và Nghị quyết Đại hội các tổ chức đảng trong Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp phải nêu bật tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Học viện, đồng thời góp phần mở rộng dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và trong xã hội. Kiên quyết, kiên định giữ vững lý tưởng và các mục tiêu mà Đảng và Nhân dân lựa chọn.

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Cương lĩnh chính trị, thi hành Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tạo sự đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên trong Đảng bộ và Nhân dân về kết quả đạt được của nhiệm kỳ đại hội 2020-2025. Các tổ chức đảng và đảng viên lấy đó làm căn cứ để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030 của mỗi đơn vị và toàn Đảng bộ Học viện.

Củng cố vững chắc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự phát triển của đất nước và dân tộc trước những biến động khó lường của bối cảnh quốc tế và những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch về tình hình đất nước. Kiên quyết, kiên định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, nhất là các hoạt động thông tin, tuyên truyền của các thế lực thù địch trước, trong và sau kỳ đại hội đảng các cấp. Củng cố vững chắc căn cứ lý luận và thực tiễn, xây dựng tâm thế chủ động, kiên định, quyết tâm bước vào kỷ nguyên mới của đất nước và dân tộc.

3. Các đơn vị tổ chức các phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp gắn với việc tích cực triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2025, năm 2026, với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng được giao. Khơi dậy và phát huy tính sáng tạo, tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên trường Đảng trong việc tham gia xây dựng Đảng, tích cực đóng góp, tham mưu vào hệ thống tài liệu, văn kiện đại hội đảng các cấp, qua đó góp phần hoàn thiện, bổ sung những lý luận và tổng kết thực tiễn của Đảng.

4. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại hội đảng các cấp phải đề cao chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, lãng phí.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; về Cương lĩnh chính trị, việc thi hành Điều lệ Đảng và những vấn đề mới trong công tác lý luận, tổng kết thực tiễn của Đảng; về kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; về căn cứ lý luận và thực tiễn cho quá trình đổi mới, sáng tạo, phát triển của Đảng trên nền tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận phát triển và đổi mới mang tính thời đại của Đảng.

2. Các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Học viện, Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kết quả việc thảo luận, góp ý vào các văn kiện của Đảng; kiểm điểm quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chú trọng vào Báo cáo chính trị và kiểm điểm của cấp ủy theo tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 35-CT/TW.

3. Các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm quan trọng: 95 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm truyền thống Học viện; 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu tiên cho Đảng;

4. Những thành tựu trên các lĩnh vực của đất nước, của các địa phương, các Bộ, Ban, ngành trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuyên truyền, thể hiện rõ sự đồng thuận, nhất trí trong thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng trong cải cách tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết của Trung ương Đảng đã ban hành.

Tuyên truyền truyền thống lịch sử vẻ vang 75 năm của Học viện; kết quả hoạt động của các đơn vị trong hệ thống Học viện 5 năm qua trên các mặt đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tham mưu chính sách; những thách thức, khó khăn cần vượt qua trong bối cảnh hội nhập quốc tế, quá trình đổi mới tư duy gắn liền với những bài học kinh nghiệm qua gần 40 năm đổi mới; tuyên truyền những định hướng phát triển, đổi mới, sáng tạo, vừa mang tính bản sắc, vừa mang tính hội nhập, phát triển, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng và lý luận trong kỷ nguyên mới.

5. Những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trong toàn hệ thống Học viện trên tất cả các lĩnh vực học tập, nghiên cứu, giảng dạy; những điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ



Chí Minh, trong việc thực hiện Quy định số 5029/QĐ-HVCTQG về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; phương hướng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong thời gian tới.

6. Phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng ... để đảm bảo đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công tốt đẹp.

III. TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Đợt I: Quý IV năm 2024 đến thời điểm hoàn thành Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện dự kiến vào tháng 8/2025

- Tuyên truyền sự ra đời và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm, vai trò lãnh đạo của Đảng và những thành tựu nổi bật; truyền thống 75 năm về vang và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020 - 2025; mục đích, ý nghĩa đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Tuyên truyền các hoạt động chuẩn bị cho đại hội và kết quả đại hội đảng các cấp từ các tổ chức đảng trực thuộc đến các đảng bộ, chi bộ trong toàn hệ thống Học viện, chú trọng tuyên truyền các đại hội điểm, có những kinh nghiệm hay.

- Tuyên truyền về các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình đại hội đảng các cấp và trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, như: Dự thảo Báo cáo chính trị; Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026, mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031; Báo cáo công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

- Tuyên truyền kết quả các đợt sinh hoạt đóng góp ý kiến cho các văn kiện dự thảo trình đại hội đảng các cấp, các tài liệu, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, như: Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; 75 năm truyền thống về vang của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các hoạt động, sự kiện, phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Những tấm gương tiêu biểu của các tập thể, cá nhân đã lập nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm chào mừng đại hội đảng các cấp.

2. Đợt 2: Từ tháng 9/2025 đến trước khi khai mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Thông báo nhanh về kết quả Đại hội; tuyên truyền, hướng dẫn học tập các Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

- Đóng góp của đại hội các tỉnh, thành, các Ban, Bộ, ngành, các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

- Tập trung tuyên truyền những thành tựu của đất nước qua 40 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quá trình đổi mới tư duy của Đảng và những bài học kinh nghiệm, phương hướng vượt qua khó khăn, thách thức để nâng cao vai trò, vị thế lãnh đạo của Đảng, giữa vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nâng cao vị thế quốc gia, dân tộc.

- Những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng và trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Đợt 3: Trong thời gian tiến hành Đại hội lần thứ XIV của Đảng

- Tuyên truyền, phản ánh tình cảm, nguyện vọng của nhân dân đối với Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, trong đó tuyên truyền phản ánh tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên của Học viện.

- Tuyên truyền, cổ vũ những thành tích của các Ban, Bộ, Ngành, các địa phương trong cả nước nói chung, thành tích của các đơn vị trong hệ thống Học viện nói riêng nhằm chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

- Tuyên truyền cho các hoạt động của Đại hội Đảng lần thứ XIV gồm: Các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; kết quả thảo luận; Các quyết định của Đại hội; Kết quả bầu cử, Nghị quyết của Đại hội, vv...

4. Đợt 4: Sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội và trên phạm vi cả nước.

- Thông báo nhanh kết quả Đại hội lần thứ XIV của Đảng .

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

- Hướng dẫn học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

- Tuyên truyền, phản ánh dư luận của bạn bè quốc tế về thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

- Tuyên truyền, quán triệt các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

IV. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG KỶ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỶ 2025 - 2030

1. Đảng ủy Học viện

- Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chuẩn bị tốt mọi mặt cho kỳ đại hội theo đúng quy định, theo Chỉ thị 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị. Xây dựng các văn kiện của Đại hội Đảng bộ Học viện nhiệm kỳ 2025-2030 để các tổ chức đảng và toàn thể đảng viên được tham gia góp ý, đóng góp cho thành công của kỳ đại hội đảng các cấp.

- Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tuyên truyền sâu rộng các nội dung tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội XIV của Đảng.

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị để góp ý cho các văn kiện trình đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Học viện, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội lần thứ XIV của Đảng trong các đơn vị, các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội tại Học viện.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn thảo luận, phản ánh, trao đổi, tọa đàm giữa lãnh đạo hoặc tổ chức đảng với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và học viên trong hệ thống Học viện về các nội dung của kỳ đại hội đảng các cấp.

- Tổ chức các hội thảo khoa học nghiên cứu, bổ sung, phát triển Cương lĩnh của Đảng, thi hành Điều lệ Đảng; bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031 và giải pháp để hoàn thành Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030.

- Tổ chức tìm hiểu, tuyên truyền về các kỳ đại hội Đảng và nội dung các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

- Triển khai các hoạt động thông tin, cổ động, khánh tiết cổ vũ, tuyên truyền cho Đại hội; gắn biển cho các công trình chào mừng đại hội các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng; gắn công tác tuyên truyền, cổ động chào mừng đại hội đảng các cấp với các ngày lễ lớn trong các năm 2025, 2026 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

2. Các cơ quan thông tin của Học viện

Các Tạp chí, trang tin, bản tin, Công thông tin điện tử của Học viện mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Học viện và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đặt các bài viết tuyên truyền cho kỳ đại hội đảng các cấp, truyền tải các chủ trương, chỉ thị, hướng dẫn của Đảng và các cơ quan hữu quan về kỳ đại hội.

3. Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Học viện

- Thực hiện tốt các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện nhằm triển khai các hoạt động liên quan đến đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

- Xây dựng Kế hoạch, phương án tổ chức Đại hội đảng tại đơn vị đảm bảo đúng các quy định, hướng dẫn của Đảng, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy Học viện.

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng!

2. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng!

3. Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

4. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!

5. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

6. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

7. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

8. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong sạch, vững mạnh toàn diện.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đảng ủy phối hợp với Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hệ thống Học viện thực hiện Kế hoạch này.

Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ trì hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện triển khai thực hiện tốt công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền trong thời gian trước, trong và sau kỳ đại hội đảng các cấp, và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hướng dẫn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận

xã hội của Đảng bộ Học viện tích cực tham gia tuyên truyền, lan tỏa tinh thần Đại hội Đảng bộ Học viện, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV trong Đảng bộ Học viện, hệ thống chính trị và xã hội.

Các cơ quan thông tin, báo chí, truyền thông, các tạp chí, bản tin của Học viện và các Viện chuyên ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, các đơn vị trong toàn Đảng bộ kịp thời tuyên truyền, phản ánh kết quả các hoạt động hướng tới kỳ đại hội đảng các cấp cũng như kết quả Đại hội đảng tại mỗi đơn vị trong hệ thống Học viện, kết quả Đại hội Đảng bộ Khối các cơ qua Trung ương và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị chủ động triển khai tuyên truyền theo các nội dung trên, báo cáo bằng văn bản về Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện kết quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền của đơn vị qua báo cáo công tác đảng hàng tháng.

Nơi nhận:

- Thường trực ĐUK (b/c);
 - Thường trực ĐU Học viện (b/c);
 - Ban Giám đốc Học viện (để phối hợp);
 - Các đồng chí UVBCH Đ/bộ Học viện (để chỉ đạo);
 - Các tiểu ban phục vụ ĐH Đ/bộ Học viện;
 - Các đảng bộ, chi bộ;
 - Các Ban của Đảng ủy Học viện;
 - Đăng Website Học viện;
 - Lưu BTG, VPĐU.
- } (để thực hiện)

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Nguyễn Xuân Thắng